

ธรรมชาติเชิงวิพากษ์: การท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย: ผลกระทบและการฟื้นฟูจากการระบาดของโรค COVID-19

เรื่องและภาพประกอบโดย อรพรรณ ปถมเล็ก¹

ล่องแพเปียกคลองลัดโพธิ์ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการออกแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการโดยสมาชิกในชุมชนภายใต้ชื่อ 'วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวง จ.ระนอง' ชุมชนม่วงกลวงได้รับการชื่นชมยินดีสำหรับความพยายามกระตุ้นและผลักดันให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้แก่สมาชิกในชุมชน ผลสำเร็จนี้ปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย²



รถสองแถวบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวระหว่างตัวเมืองระนอง-กะเปอร์

ม่วงกลวงเป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้งอยู่ในอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีรายได้หลักมาจากการประมง การทำสวนและปศุสัตว์ กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ทำงานส่งเสริมศักยภาพสมาชิกของชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี สมาชิกในชุมชนจะมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การขับเรือรับจ้างและเรือนำเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่พักและโฮมสเตย์ รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการตลาดเศรษฐกิจในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นนักรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ แต่การเกิดขึ้นของโรค COVID-19 ในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชุมชน การใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง การปิดประเทศรวมถึงการประกาศใช้เคอร์ฟิวได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดชะงักของกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในชุมชนได้อีกต่อไปเนื่องจากความกลัวการแพร่ระบาดของโรค

¹ผู้ช่วยนักวิจัยสังคมศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเมืองการปกครองเพื่อการพัฒนาสังคม, ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² บุญเลื่อน พรหมประทานกุล, 77ข่าวเดีล. "ล่องแพเปียกคลองลัดโพธิ์ระนอง" สุดเจ๋ง รับรางวัล สุดยอดท่องเที่ยวไทย 1 ใน 10 สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน, 3 ตุลาคม 2562 <https://www.77kaoded.com/news/bunluan/892596>

สิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของชาวบ้านที่รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของพวกเขา การขาดซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวและโอกาสในการสร้างรายได้อาจจะส่งผลให้อาชีพของพวกเขาเกิดความไม่แน่นอน ในขณะที่การสนับสนุนจากรัฐบาลและแนวทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าใดนัก

ในปัจจุบันเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ชุมชนม่วงกลวงมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับระยะเวลาการสิ้นสุดของโรคระบาดที่เกิดขึ้นและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยว ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ชุมชนได้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดระนองที่ได้สร้างเงื่อนไขและข้อจำกัดต่อการท่องเที่ยวด้วยฤดูฝนที่ยาวนานกว่าพื้นที่อื่น ๆ การแพร่ระบาดของโรคได้เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นและความท้าทายที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความพยายามในการฟื้นฟูสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่นของพวกเขาหลังจากการระบาดของโรค บทความนี้จะขอยุติถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยและเสนอวิธีการฟื้นฟูเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะช่วยให้สุขภาพและสนับสนุนการริเริ่มการท่องเที่ยวที่น่าโดยชุมชนอย่างแท้จริง

การท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนในการปฏิบัติ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม³ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งต่อองค์กรของชุมชนในการจัดการทรัพยากรผ่านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการกำหนดและดำเนินการตามแผนงานสำหรับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระแสหลักขนาดใหญ่แล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เปิดพื้นที่ในการสร้างรายได้และการพัฒนาบนพื้นฐานของการตัดสินใจร่วมกันในท้องถิ่น สมาชิกชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนแต่ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ตรวจสอบและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจากถูกทำลาย การท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีอำนาจและให้ความรู้สึกถึง

การมีตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการท่องเที่ยวกระแสหลัก การท่องเที่ยวชุมชนยังช่วยให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยตรงมากกว่าผ่านการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตท้องถิ่น

แม้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นแต่ไม่ได้พึ่งพิงการท่องเที่ยวในฐานะรายได้หลักเพราะนักท่องเที่ยวอาจจะมีจำนวนลดลงเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน



ทีมนักวิจัยถ่ายภาพร่วมกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

³ กรมการท่องเที่ยว (2561), "แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2564 ของกรมการท่องเที่ยว" พฤษภาคม 2561

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจรัฐบาลไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวจากระดับประเทศไปสู่ระดับท้องถิ่นตามแผนการพัฒนาระดับชาติของรัฐบาล ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)⁴ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะยกระดับจากประเทศที่ “กำลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว”



ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่สำคัญของชุมชน

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลกลางมีอิทธิพลต่อหน่วยงานของรัฐท้องถิ่นในการพยายามกระตุ้นและสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการสร้างโครงการและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภายใต้แผนการพัฒนการท่องเที่ยวแห่งชาติ การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นความท้าทายสำหรับชุมชนในการสร้างรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและแข่งขันส่วนแบ่งการตลาด รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพตลอดจนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน รัฐบาลยังสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยในปี 2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”⁵ ซึ่งบริหารงานโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แนวคิดของโครงการนี้คือการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวนี้จะเอานำเสนอของวัฒนธรรมชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นจุดดึงดูดสำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในชุมชน งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรให้กับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการส่งเสริมแผนการท่องเที่ยวโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและตัวแทนจากชุมชนในการกำหนดมาตรการการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น⁶ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกชุมชนจะสามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้สำเร็จเนื่องจากการขาดซึ่งความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อสิ่งที่คาดหวังสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวภายใต้โครงการดังกล่าว ในขณะที่บางชุมชนต้องประสบปัญหาในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล แต่ถ้าหากว่าชุมชนมีการกำหนดแผนการท่องเที่ยวและกรอบยุทธศาสตร์ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพสิ่งนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในแผนการท่องเที่ยวของชุมชนได้

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมถึงการขาดความ

⁴ กรมการท่องเที่ยว (2561), “แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2564 ของกรมการท่องเที่ยว” พฤษภาคม 2561

⁵ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, “คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” พ.ศ.2561

⁶ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, “คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” พ.ศ.2561



การสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเลในกระชังของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนคลองลัดโนด

เข้าใจในการมีส่วนร่วม ผลประโยชน์และบทบาทของสมาชิกชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนพัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการท่องเที่ยว ตลอดจนเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนเพื่อมูลค่าใช้กับทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวงพยายามกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยการเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกเหนือจากผลประโยชน์จากการเกิดขึ้นของรายได้ การท่องเที่ยวยังช่วยเสริมสร้างพลังการ

เจรจาต่อรองระหว่างชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น กิจกรรมการล่องแพเปียกที่ได้เพิ่มความตระหนักของชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน เป็นต้น กิจกรรมนี้เป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับการคำนวณและตัดสินใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในช่วงฤดูท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาทต่อวันแต่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3-10% ในช่วงที่มีการท่องเที่ยวสูงสุด

การท่องเที่ยวไทยกับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค COVID-19

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่สร้างรายได้ 9 - 17% ของ GDP⁷ แต่การระบาดของ COVID-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศลดลงโดยพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 6.69 ล้านคนซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 38% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 330,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 40%⁸ เหตุการณ์การระบาดใหญ่ที่ไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน นอกจากนี้การประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาลส่วนกลางทำให้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเฉกเช่นเดียวกับชุมชนม่วงกลวงที่กำลังเผชิญอยู่นี้ ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกำลังพยายามจัดทำมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกโดยแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่ายความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามมาตรการเฉพาะกิจนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในระยะสั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การลดการติดต่อของประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและการกักกันตัวเอง

⁷ Wikipedia, Tourism in Thailand https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Thailand

⁸ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา., รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวเดือนมีนาคม พ.ศ.2563, https://www.mots.go.th/download/article/article_20200428141351.pdf

นอกเหนือจากนี้ยังมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้และการว่างงาน สิ่งนี้อาจช่วยจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีแต่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์และมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว



ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนกำลังอธิบายการของแผนการท่องเที่ยวและรูปแบบการจัดกิจกรรม

การฟื้นคืนสำหรับการท่องเที่ยวที่ดีกว่าเดิม

การระบาดของ COVID-19 กำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทย เนื่องจากผู้คนพยายามรับมือกับความ “ปกติใหม่” ผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการหลายคนทำนายถึงผลกระทบระดับมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อชนบทและเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามช่วงระยะเวลาและผลกระทบของปัญหาเหล่านี้ยังห่างไกลจากการเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในขณะที่มาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่น แต่สิ่งสำคัญที่ต้องขบคิดคือ ชุมชนม่วงกลวงจะปรับตัวอย่างไร อะไรคือเงื่อนไขใหม่ภายใต้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะต้องดำเนินการและอนาคตการท่องเที่ยวของชุมชนจะเป็นไปในทิศทางเช่นไร? ในที่นี้จะขอนำเสนอมาตรการและความเป็นไปได้สำหรับชุมชนเพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังการระบาดของ COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่

มาตรการระยะสั้น เพื่อการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเพื่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลัง COVID-19 การสนับสนุนทางการเงินโดยการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปยังจังหวัด ให้ความช่วยเหลือทางด้านองค์ความรู้และอุปกรณ์ต่างๆ การฟื้นฟูทางสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวและการเยียวยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน นอกเหนือจากนี้ชุมชนควรมีการเตรียมความพร้อมโดย

การส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกในการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่รวมถึงการที่ชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาและให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับความปลอดภัยและความสะอาดอันสอดคล้องกับแนวทางปัจจุบันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสร้างความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมชุมชนในอนาคต

สำหรับมาตรการระยะกลาง นั้นควรตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบโดยชุมชนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจที่หลากหลายซึ่งเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รัฐบาลควรสนับสนุนความคิดริเริ่มเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดหาเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมทำงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนที่มีแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนในการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและเพิ่มศักยภาพให้สมาชิกชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่น

ในระยะยาว ต้องมีการบูรณาการระหว่างแผนการท่องเที่ยวชุมชนและกรอบยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนทางรายได้และสิ่งแวดล้อม ชุมชนควรนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการร่วมมือของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาว หน่วยงานภาครัฐสามารถช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างแผนการตลาดหรือออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและความรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอาจทำให้เกิดการกระจายรายได้และยั่งยืนทางเศรษฐกิจมากกว่าการพึ่งพารายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด เช่น การระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้ต้องหยุดชะงักการเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

สุดท้ายนี้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและสนับสนุนการกระจายรายได้ในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ชุมชนมองกลางอาจจะจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ท้องถิ่นเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพหรือวิกฤติทางด้านต่างๆที่เกิดจากปัจจัยภายนอก สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการกลับมาท่องเที่ยวในชุมชนและสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว